

Số: 124 /TTKĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

V/v thông báo kết quả thẩm định  
báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT

Kính gửi: Trường Đại học Tài chính – Marketing

Căn cứ hợp đồng số 01-2021/MKT-ĐHQG ngày 14 tháng 5 năm 2021 giữa Trường Đại học Tài chính – Marketing (Trường) và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm);

Căn cứ hồ sơ báo cáo tự đánh giá của các chương trình đào tạo trình độ đại học gồm (1) Ngành Marketing, (2) Ngành Quản trị kinh doanh, (3) Ngành Kinh doanh quốc tế, (4) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, (5) Ngành Quản trị khách sạn, (6) Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (7) Ngành Bất động sản, (8) Ngành Tài chính – Ngân hàng, (9) Ngành Kế toán, (10) Ngành Hệ thống thông tin quản lý, (11) Ngành Ngôn ngữ Anh và kết quả đánh giá của các chuyên gia thẩm định,

Trung tâm thông báo kết quả thẩm định chất lượng các báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT) như sau:

TT	Tên chương trình	Kết quả	Giải thích
1	Chương trình đào tạo ngành Marketing trình độ đại học	80%	Báo cáo đạt yêu cầu, có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức.
2	Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học	77%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
3	Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế trình độ đại học	77%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
4	Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống trình độ đại học	69%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
5	Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học	66%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.



6	Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học	69%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
7	Chương trình đào tạo ngành Bất động sản trình độ đại học	74%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
8	Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học	77%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
9	Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học	77%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
10	Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học	71%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.
11	Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học	77%	Báo cáo có thể được sử dụng để đánh giá ngoài chính thức sau khi thực hiện các điều chỉnh được nêu trong phần thẩm định.

Với kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá như trên, Trường cần chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo nhận xét trong các phần I và II (*đính kèm*), báo cáo những chỉnh sửa đã thực hiện theo biểu mẫu (*đính kèm*) và gửi lại báo cáo tự đánh giá sau chỉnh sửa để Trung tâm tiếp tục rà soát trước khi tiến hành đánh giá ngoài chính thức.

Kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá có giá trị đến ngày 30/03/2022 (9 tháng kể từ ngày có kết quả).

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM. Khu Công nghệ phần mềm, Khu phố 6, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.3724.2160 (Ext – 4994). Email: [ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn](mailto:ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

